

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์	ประธานสภา	นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์	
๒	นายสมเกียรติ สมคำ	รองประธานสภา	นายสมเกียรติ สมคำ	
๓	นายผจญ ทิปกะ	เลขานุการสภา	นายผจญ ทิปกะ	
๔	นางวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล	ส.อบต. หมู่ ๒	นางวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล	
๕	นายอมรเดช แซ่ย่าง	ส.อบต. หมู่ ๓	นายอมรเดช แซ่ย่าง	
๖	นางจันทอง ไชยกันทะ	ส.อบต. หมู่ ๕	นางจันทอง ไชยกันทะ	
๗	นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์	ส.อบต. หมู่ ๖	นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์	
๘	นายบุญมาก ศิลป์ท้าว	ส.อบต. หมู่ ๗	นายบุญมาก ศิลป์ท้าว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประกอบ แสนทรงสิริ	นายก อบต.ป่ากลาง	นายประกอบ แสนทรงสิริ	
๒	นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล	รองนายก อบต.ป่ากลาง	นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล	
๓	นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว	รองนายก อบต.ป่ากลาง	นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว	
๔	นายจิรวุฒิ อชารุ่งเรืองกิจ	เลขานุการนายก อบต.ป่ากลาง	นายจิรวุฒิ อชารุ่งเรืองกิจ	
๕	นายศิลป์ไชย แซ่ไช้ง	กำนันตำบลป่ากลาง	นายศิลป์ไชย แซ่ไช้ง	
๖	นายสมชาย งามทวีกุล	ผอ.บ.ม.๗	นายสมชาย งามทวีกุล	
๗	น.ส.ดารารัตน์ จันทะยอด	หัวหน้าสำนักปลัด	น.ส.ดารารัตน์ จันทะยอด	
๘	นายอดิเรก สุขลำไย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายอดิเรก สุขลำไย	
๙	นายสมพงษ์ กัญยะ	ผอ.รพ.สต.ป่ากลาง	นายสมพงษ์ กัญยะ	
๑๐	นายสมพงษ์ ทิวานันท์	ผอ.บ.ม.๖	นายสมพงษ์ ทิวานันท์	
๑๑	นายธนวิทย์ โยธินธรรม	ผอ.บ.ม.๓	นายธนวิทย์ โยธินธรรม	
๑๒	นายสุรียา พนะสัน	รอง.ผอ.ร.ร.มัธยมป่ากลาง	นายสุรียา พนะสัน	
๑๓	นายสุภาพ ปัญญา	รองปลัด อบต.ป่ากลาง	นายสุภาพ ปัญญา	
๑๔	นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์	ผอ.กองการศึกษาฯ	นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์	
๑๕	นางรจนา ชัยถาวร	ผอ.กองคลัง	นางรจนา ชัยถาวร	
๑๖	นายสมศักดิ์ รินเสน	ผอ.บ.ม.๕	นายสมศักดิ์ รินเสน	

เริ่มประชุม	เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการ	ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว. สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ
ประธาน	กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน	จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้บริหาร รพ.สต. ปากกลาง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพร.ปัว และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ อสม. ของทุกหมู่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวถึง ขอเป็นตัวแทนขอบคุณในที่นี้ด้วยครับ
เลขานุการ	แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะโอนย้ายไปยัง อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ในวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๕ สำหรับแนวทางการรับเจ้าหน้าที่คนใหม่มีสามแนวทางคือ ๑.รับโอนย้ายจาก อบต.อื่น ๒.สอบคัดเลือก ๓.ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประธานที่ประชุม	มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่
ประธานที่ประชุม	ไม่มี
ประธานที่ประชุม	ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ครับ
ประธานที่ประชุม	มีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

	๑. กรณีในตำบลปากกลางเกิดโรคระบาดของเชื้อโคโรนา โควิด - ๑๙ กับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง
	๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลางได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควรหรือไม่
	๑.๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ใช้หมดหรือยัง
	๑.๓ ถ้าคิดว่าช่วย อะไรคือความช่วยเหลือที่เห็นเป็นรูปธรรมและคิดว่ามีประโยชน์ประชาชนพึงพอใจ
	๒. การปฏิบัติงานของกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง
	๒.๑ การแจ้งเหตุเกิดอุบัติเหตุ ควรแจ้ง ๑๖๖๙ หรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อน (โดยหลักการ) กรณีมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยตรงได้หรือไม่
	๒.๒ ขอทราบเหตุผลที่หน่วยกู้ชีพมาถึงสถานที่เกิดเหตุล่าช้า
ประธาน	เชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบครับ
เลขานุการ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๗ กระทุ้งถาม ข้อ ๘๗ กระทุ้งถาม คือคำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้ง ขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๘๘ กระตุ้นให้มี ๒ ประเภท คือ (๑) กระตุ้นทั่วไป (๒) กระตุ้นด่วน

ข้อ ๘๗ ผู้ตั้งกระตุ้นมีสิทธิถอนกระตุ้นของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระตุ้นแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจำหน่ายกระตุ้นนั้น และห้ามผู้ตั้งกระตุ้นยื่นกระตุ้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เมื่อถึงระเบียบวาระสำหรับกระตุ้น ถ้าผู้ตั้งกระตุ้นไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนกระตุ้นนั้น ถ้าสมาชิกสภาของผู้ตั้งกระตุ้นสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระตุ้นนั้นตกไป ครับ

ประธาน

เชิญท่านอมรเดช แซ่ย่าง ผู้ตั้งกระตุ้น ได้ถามทางฝ่ายบริหารครับ

นายอมรเดช แซ่ย่าง

จากการที่ตำบลปากกลางได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเวลาประมาณสามปีแล้ว ในฐานะที่เป็นสมาชิก อบต. ก็ยังไม่เห็นทาง อบต.ปากกลาง ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเท่าที่ควร จึงได้ตั้งกระตุ้นทางนายก อบต.ปากกลาง ดังนี้

๑. กรณีในตำบลปากกลางเกิดโรคระบาดของเชื้อโคโรนา โควิด - ๑๙ กับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลางได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควรหรือไม่

๑.๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ใช้หมดหรือยัง

๑.๓ ถ้าคิดว่าช่วย อะไรคือความช่วยเหลือที่เห็นเป็นรูปธรรมและคิดว่ามีประโยชน์ประชาชน ฟังพอใจ

ประธาน

เชิญท่านนายก อบต.ปากกลาง ได้ตอบกระตุ้นของท่านอมรเดช แซ่ย่างครับ

นายก อบต.

ตามที่ท่านอมรเดช แซ่ย่าง ได้ตั้งกระตุ้น นายก อบต.ปากกลาง ก็ขอตอบว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มีการระบาดมาหลายปีแล้ว แต่ที่ผ่านมานั้นการระบาดยังไม่รุนแรงเท่ากับปีนี้ โดยที่ผ่านมานั้นหากพบมีชาวบ้านป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อบต.เองก็จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพินยาฆ่าเชื้อบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยหลังจากที่ รพร.บัว มารับตัวไปรักษาแล้ว เช่น ชุมชนเฟื่องฟ้า และ ชาวบ้านในเขตตำบลปากกลาง สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด - ๑๙ อบต.ได้สั่งซื้อถุงยังชีพให้ครัวเรือนละ ๑ ถุง ชุมชนเฟื่องฟ้ามีประมาณสี่สิบกว่าครัวเรือนๆละ ๑ ถุงๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๑๖,๘๐๐ บาท และอาหารกลางวันสำหรับชุมชนเฟื่องฟ้าจำนวน ๑๙๓ คน เนื่องจากถูกสั่งปิดหมู่บ้านไม่สามารถออกไปนอกหมู่บ้านได้ โดย อบต.ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับชุมชนเฟื่องฟ้า จำนวน ๑๙๓ คนๆละ ๕๐ บาทเป็นเวลา ๑๒ วัน เป็นเงินงบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท และจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ ๕๕,๑๕๕ บาท จัดซื้อยาฆ่าเชื้อ ๒๗,๕๒๕ บาท และจัดหาอาหารให้กับพี่น้องบ้านสวนทราย ม.๖ ที่คนในชุมชนเฟื่องฟ้านำมาติด จำนวนสามมื้อๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๕,๙๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปี ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๑๘๐ บาท

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๘๘,๙๔๖ บาท แต่เนื่องจากการระบาดมากงบประมาณไม่เพียงพอจึงมีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมอีก รวมงบประมาณแล้วมี ๗๖๔,๐๑๖ บาท โดยใช้ไป ๔๑๒,๘๒๘ บาท คงเหลือ ๓๕๑,๒๑๘ บาท ซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ป่วยเรื่อยๆ คงจะใช้งบประมาณส่วนที่เหลือนี้ไปช่วยเหลือประชาชน

สำหรับประเด็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้น อบต.ปากกลาง ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนมากกว่า อบต.อื่นๆด้วยซ้ำ โดยทางผู้ที่ป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษาตัว โดย อบต.ได้จัดทำศูนย์ซีไอในพื้นที่ของ ร.ร.มัธยมปากกลาง เพื่อใช้รักษาผู้ที่ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนผู้ที่ถูกกักตัวเนื่องจากเสี่ยง อบต.ก็ช่วยเหลือถุงยังชีพให้ครัวเรือนละ ๑ ถุงๆละ ๗๐๐ บาท ทาง

เลขานุการ	<p>บริหารเองก็ให้ความช่วยเหลือและทุ่มเทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จนติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปด้วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการตั้งผู้บริหารและพนักงาน อบต. ในการเข้าไปทำลายเชื้อจำนวน ๕ ทีม ซึ่งก็ต้องให้ที่ประชุมได้ใช้ดุลพินิจว่าการให้ความช่วยเหลือนี้เป็นรูปธรรมแล้วหรือไม่ โดยส่วนตัวคิดว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมและทำเต็มสุดความสามารถของทาง อบต.และผู้บริหารของ อบต.ป่ากลาง แล้วครับ</p>
รองนายกฯ ชัยเดช	<p>สำหรับความช่วยเหลือในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ อบต.ป่ากลาง เริ่มระบาดครั้งแรก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ในชุมชนเฟื่องฟ้าและมีการปิดชุมชนโดยทาง อบต.ป่ากลาง ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นประจำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตามที่ท่านนายก อบต.ป่ากลางได้กล่าวไปแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีของลุงย้งชีฟว่าลุงละก็บาทนั้น ก็ขอตอบว่าลุงละ ๗๐๐ บาท โดยค่าใช้จ่ายลุงย้งชีฟในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖,๘๐๐ บาท ยังมีวัสดุต่างๆที่ใช้ทำสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ใช้งบประมาณของ อบต. และยังมีค่าอาหารสามมื้อๆละ ๕๐ บาท สำหรับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ใช้งบประมาณไป ๒๐๙,๕๐๐ บาท และการพ่นทำลายเชื้อในปี ๒๕๖๔ พ่นไปจำนวน ๑๐ ครั้ง สรุบบงบประมาณที่ใช้ในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๑,๑๘๐ บาท และในปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา พ่นทำลายเชื้อไป ๑๐ ครั้ง ๒๒ จุด ค่าจัดซื้อถังย้งชีฟจำนวน ๓๔๐ คริวเรือนๆละ ๗๐๐ บาท เป็น ๒๓๘,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ CI จำนวน ๑๓๕,๗๐๘ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ CI จำนวน ๓๙,๑๒๐ บาท สรุบบงบประมาณไปแล้ว ๔๑๒,๘๒๘ บาท และงบประมาณของ สปสข. จำนวน ๑๐๒,๖๘๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตของศูนย์ CI ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้งยอดจากหน่วยงาน มีงบประมาณคงเหลือ ๓๕๑,๒๑๘ บาท จึงนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบครับ</p>
นายอมรเดช แซ่ย่าง	<p>ขอเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด ๑๙ และเป็นผู้ป่วยของ รพร.ปัวแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่ายา ค่าอาหาร จะเป็นความรับผิดชอบของ รพร.ปัว ทั้งหมด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ อบต. แต่ถ้าเป็นปีที่แล้วผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด อบต.ก็สนับสนุนค่าอาหารและลุงย้งชีฟตามที่ท่านปลัดและท่านนายก อบต. ชี้แจงไปแล้ว ครับ</p>
รองนายกฯ ชัยเดช	<p>ที่สอบถามไปคือว่าชาวบ้านบางครั้งก็ไม่มีความรู้โทรมาสอบถามว่าจะไปลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ใครและหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ อีกอย่างคือการปฏิบัติงานเช่นการรื้อศูนย์ CI พนักงาน อบต.มีชุดป้องกันใส่ในการเข้าไปรื้อถอนและเก็บอุปกรณ์ แต่ทางชาวบ้านหรือผู้นำชุมชนเข้าไปรื้อถอนสิ่งต่างๆไม่มีชุดป้องกันให้ใส่ เหมือนกับว่าใช้ให้ไปรบแต่ไม่มีเสบียงหรืออาวุธให้ ที่ผมติเตียนอยากจะทำให้เราได้มาปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะตำบลป่ากลางเป็นของพวกเขาทุกคนครับ</p>
ประธาน	<p>ขอตอบข้อซักถามของท่านอมรเดชในประเด็นที่ว่าทำไมพนักงาน อบต.มีชุดป้องกันใส่เข้าไปรื้อของและเก็บของ ขอชี้แจงว่าในวันที่ อบต.เข้าไปนั้นเป็นวันแรกหลังจากรื้อศูนย์ CI ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ต้องใส่ชุดเข้าไปเพราะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องเข้าไปพ่นทำลายเชื้อและเก็บขยะติดเชื้อใส่ในถุงขยะสีแดงเพื่อให้ รพร.ปัว นำไปทำลาย จึงจำเป็นต้องใส่ชุดป้องกันอย่างดี หลังจากนั้นในวันจันทร์ทางผู้นำชุมชนและ อสม.ถึงจะเข้าไปเก็บของส่วนที่เหลือ จึงไม่จำเป็นต้องใส่ชุดป้องกันครับ</p>
นางวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล	<p>ต่อไปเชิญผู้ตั้งกระทู้ถามของท่านวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล ส.อบต.ม.๒ ครับ</p> <p>๒. การปฏิบัติงานของกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง</p>

๒.๑ การแจ้งเหตุเกิดอุบัติเหตุ ควรแจ้ง ๑๖๖๙ หรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อน (โดยหลักการ) กรณีมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยตรงได้หรือไม่

๒.๒ ขอทราบเหตุผลที่หน่วยกู้ชีพมาถึงสถานที่เกิดเหตุล่าช้า

ที่ตั้งกระทู้ถามเนื่องจากมีเหตุหน้าบ้านของดิฉันเมื่อหลายวันก่อน และทางผู้ประสบเหตุกินนอนรออยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานมากกว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพของ อบต.ปากกลางจะมาถึง หากเจ็บหนักคงจะเสียชีวิตไปแล้ว ตอนที่เห็นอุบัติเหตุก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องโทรแจ้ง ๑๖๖๙ พอดีรู้จักกับทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ของ อบต. ก็ได้โทรแจ้ง แต่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯบอกว่าให้โทรไปแจ้งทาง ๑๖๖๙ จึงอยากจะทราบข้อเท็จจริงว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคะ

ประธาน

เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ

นายก อบต.

สำหรับการตอบกระทู้ถามของ ส.อบต.วิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล ส.อบต.ม.๒ มอบให้ท่านรองนายกฯ ชัยเดชและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวครับ

รองนายกฯ ชัยเดช

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้พบเห็นจะต้องโทรแจ้ง ๑๖๖๙ เพราะทางศูนย์จะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ประสบเหตุอยู่ในขั้นใดของการช่วยเหลือซึ่งผู้โทรแจ้งจะต้องบอกรายละเอียดเบื้องต้นให้กับทางศูนย์ทราบเช่น ผู้ประสบเหตุเป็น เพศ อายุ ลักษณะบาดแผลต่างๆ และยังมีรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแล้ว และอยู่ในบริเวณพื้นที่ใดประมาณนี้ โดยศูนย์จะเป็นผู้ประเมินและแจ้งให้หน่วยกู้ชีพของแต่ละท้องที่เพื่อเตรียมอุปกรณ์สำหรับการกู้ชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ถ้าเป็นพื้นที่ของ อบต.ปากกลาง ทางศูนย์จะแจ้งให้กู้ชีพของ อบต.ปากกลาง เข้าไปรับตัวในกรณีที่ไม่สาหัสมาก แต่ถ้ากรณีผู้ประสบเหตุมีอาการสาหัสมากทางศูนย์จะแจ้งรถของ รพ.ในพื้นที่ใกล้เคียงมารับเนื่องจากมีอุปกรณ์กู้ชีพที่จำเป็นพร้อมกว่าครับ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สำหรับการแจ้งเหตุขอให้แจ้งกับ ๑๖๖๙ โดยตรง ผู้โทรไปแจ้งจะเป็นผู้พบเห็นหรือญาติก็สามารถโทรไปแจ้งได้ เพื่อให้ทางศูนย์เรนทรน่านเป็นผู้ประเมินและสั่งให้ชุดกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยัง รพ. ส่วนกรณีผู้พบเห็นหรือญาติโทรหาผมโดยตรง ผมก็ต้องโทรไปแจ้ง ๑๖๖๙ แต่บางครั้งผมก็ไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย จึงโทรกลับไปหาคนที่โทรหาผมอีกจึงทำให้เกิดความล่าช้า ตามขั้นตอนที่ถูกต้องผู้พบเห็นหรือญาติโทรแจ้ง ๑๖๖๙ แล้วทางศูนย์จะสั่งให้ชุดกู้ชีพออกปฏิบัติงานได้ครับ ส่วนเรื่องชุดกู้ชีพออกไปช่วยเหลือล่าช้าสาเหตุเกิดจากห้วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วงเวลาเย็นหลังจากเลิกงานแล้ว โดยเฉพาะที่ผ่านมามีทีมปฏิบัติการกู้ชีพจะเป็นพนักงาน อบต. บางท่านอาจจะกลับบ้านไปแล้วพอมีเหตุเกิดขึ้นจึงมีการโทรตามกันอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าบ้าง ซึ่งทีมกู้ชีพ อบต.ปากกลาง ไม่มีการจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของทีมกู้ชีพให้สามารถปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง หากอนาคตเป็นไปได้อาจจะมีการจ้างทีมกู้ชีพอยู่เวรบริการ ๒๔ ชั่วโมงครับ

ประธาน

เชิญต่อไปครับ

นางวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล

จะมีวิธีอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าถ้าพบเหตุแล้วต้องโทร ๑๖๖๙ เพราะชาวบ้านบางท่านไม่รู้คะ

รองนายกฯ ชัยเดช

ที่ผ่านมาทาง อบต.ปากกลาง ได้เคยประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านในเรื่องการพบเจอเหตุให้โทร ๑๖๖๙ ต่อไปคงจะดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นและรับทราบเหมือนกันครับ

ประธาน

ขอเพิ่มเติมในการหารือกับทางผู้บริหารว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างในกรณีที่มีอุบัติเหตุแล้วผู้พบเห็นเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือหรือสื่อสารเป็นภาษาทางราชการได้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับ

นายก อบต.	ถ้ามีใครพบเห็นก็สามารถโทรแจ้งผมหรือเจ้าพนักงานป้องกันฯก็ได้ ทางเบอร์โทรศัพท์ของผม ๐๘๑-๙๙๒๓๖๔๙ มีปัญหาที่สามารถโทรหาผมได้ทางเบอร์ที่ให้ไว้ครับ
ผอ.รพ.สต.ปากกลาง	ตามระเบียบหรือมาตรฐานการกู้ชีพจะต้องโทรแจ้ง ๑๖๖๙ เพื่อประเมินว่ามีอาการหนักหรือไม่ถ้าอาการไม่หนักก็ให้ทีมกู้ชีพ อบต.เข้าไปช่วยเหลือ แต่ถ้าเป็นรายที่มีอาการหนักจะต้องให้โรงพยาบาลออกมารับผู้ป่วย อีกส่วนคือการโทรแจ้ง ๑๖๖๙ เพื่อให้ทางห้องฉุกเฉินของ รพ.มีการเตรียมห้องฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที ครับ
กำนันตำบลปากกลาง	ปัญหาเรื่องการกู้ชีพนี้เป็นปัญหามาสิบกว่าปีแล้ว ประเด็นคือประชาชนสื่อสารกับทางศูนย์ไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับประเด็นคำถามต่างๆที่ทางศูนย์สอบถามกับผู้แจ้ง ซึ่งผมเองก็เคยได้รับกระแสร้องเรียนเรื่องนี้เช่นกัน โดยผมได้แจ้งให้ทางผู้นำชุมชนที่มีความรู้ถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้นให้เข้าไปช่วยประสานก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือทันท่วงทีครับ
ผญบ.ม.๗	ขอสอบถามว่าทางผู้บริหารจะประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ ๑๖๖๙ มาร่วมประชุมชี้แจงให้ผู้นำหรือชาวบ้านได้รับทราบแนวทางในการกู้ชีพกู้ภัยว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อมิให้มีปัญหาและการนำส่งผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าในเมื่อมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพมาแล้วหากการใช้งบผูกพันไปต่อไปก็ไม่ควรจะต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้อีก และอยากจะทำทราบอีกเหมือนกันว่าใครกันที่เป็นผู้บังคับบัญชาของกู้ชีพกู้ภัยครับ
ประธาน	ตามที่ได้สอบถามผู้รู้หรืออาจารย์หลายท่านก็ได้คำตอบว่าควรจะต้องแจ้ง ๑๖๖๙ หรืออีกกรณีคือแจ้งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยตรงก็ได้ แต่ก่อนออกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องโทรแจ้ง ๑๖๖๙ ก่อนก็นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบตามนี้ครับ
ผญบ.ม.๗	ชาวบ้านมีความต้องการว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพโดยตรงเลยได้หรือไม่ หรือจะทำการแก้ไขระเบียบในการโทรแจ้งได้หรือไม่ หรือเมื่อชาวบ้านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วให้เจ้าหน้าที่ออกมาช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุก่อนแล้วทางญาติค่อยโทรแจ้ง ๑๖๖๙ ได้หรือไม่ครับ
รองนายกฯชัยเดช	ขั้นต้นก็ให้ผู้เห็นอุบัติเหตุหรือผู้นำชุมชนโทรแจ้ง ๑๖๖๙ ก่อนหากไม่สามารถโทรได้ ก็ให้โทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ป้องกันฯของ อบต. คือนายทวีศักดิ์ กิตติยกุล แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจ แล้วทางเจ้าหน้าที่อบต.จึงโทรไป ๑๖๖๙ ก็ได้ หากปฏิบัติตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วยังมีความล่าช้าอีก ทาง อบต.เองก็ต้องมาพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อทำการแก้ไขหรือถ้าเป็นสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่อาจจะต้องดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ขั้นต้นให้ทุกฝ่ายเข้าใจตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน	๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
นายก อบต.	ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบไปพร้อมกัน แผนพัฒนาฯ

นักวิเคราะห์

นี้มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับหากมีงบประมาณเข้ามาก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งร่างแผนฉบับนี้ก็ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ มาแล้ว ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับรายละเอียดต่างๆ มอบให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เอกสารต่างๆผมได้แจกจ่ายให้กับที่ประชุมทุกท่านแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามได้ครับ

ประธาน

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเชิญครับ

นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์

สอบถามว่าเหตุใดจึงจะขอเพิ่มเติมงบประมาณในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ใช้จ่ายจริงประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท แล้วทำไมจะต้องขอเพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน

เชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามครับ

ผอ.กองการศึกษาฯ

เหตุผลที่ตั้งงบประมาณไว้น้อยเพราะว่าที่ผ่านมา เมื่อมีการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อย ผมเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานจึงได้ขอความร่วมมือทางโรงเรียนเป็นผู้จัดซึ่งก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมาย จะเบิกใช้ในบางวันที่จำเป็นเท่านั้นจึงตั้งงบประมาณไว้น้อยครับ

นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์

เท่าที่ได้สอบถามทางกลุ่มสตรีหรือเยาวชนในพื้นที่ที่มีความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ และจากที่ได้ตรวจสอบการตั้งงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องสุขภาพจะมีการตั้งงบประมาณไว้น้อยมาก อีกส่วนก็จะไปกระจุกอยู่ที่โรงเรียนเป็นค่าอาหารและนม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือก็อยากจะถามทางผู้นำชุมชนว่าเป็นอย่างไร ครับ

ประธาน

เชิญผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามครับ

รองนายกฯชัยเดช

การที่มีการตั้งงบประมาณไว้น้อยและมีการเบิกจ่ายน้อยเพราะว่าระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณบางอย่างก็ไม่สามารถเบิกได้ และเมื่อมีการจัดกีฬาขึ้นมีชาวบ้านมาเข้าร่วมน้อยจึงทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย แต่ถ้าจะตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่พออบต.จัดแข่งขันกีฬาแต่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยก็สามารถเบิกได้เท่าจำนวนที่มาร่วมเท่านั้น และอีกเรื่องคือชาวบ้านหลายท่านอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ปัญหาที่พบผ่านมาก็คือไม่มีคนที่เข้ามารับผิดชอบโครงการร่วมกับ อบต. เช่นประสานงานหรือการเตรียมเอกสารต่างๆของนักกีฬา

ส่วนการตั้งงบประมาณไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา แผนฯอยากจะให้ตั้งไว้ครับ

นายอนันต์สิทธิ์ หริกุลวงศ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียน ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬา ประชาชน ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการใน ข้อ ๒๐ สำหรับ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ (๑) ค่าชุดกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุด ละสามร้อยบาท (๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน

ข้อ ๒๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬาให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๕

(ข) ค่าอุปกรณ์แข่งขัน หรือค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

(ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินสองร้อยบาทต่อคนต่อวัน

(ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อคนต่อวัน

(จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน และไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อคนต่อวัน และกรณีบุคคลที่มีได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกิน แปดร้อยบาทต่อคนต่อวัน ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องใช้ กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬา ประเภทนั้นกำหนด ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ประเภทนั้นได้ไม่เกินอัตราที่การกีฬา แห่งประเทศไทยกำหนด และให้เบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กำหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล

(ก) ค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

(ข) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้มีได้ไม่เกินสามรางวัล และเบิกจ่ายได้ ขึ้นละไม่เกินสามพันบาท ในกรณีเป็นโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้ผู้ชนะ การแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ขึ้นละไม่เกินห้าพันบาท

(ค) เงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ข) เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้ เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการแข่งขัน กำหนดจำนวนเงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัล ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการ แข่งขัน

(๓) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื่อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ค่ารับรอง สำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด - ปิด การจัดกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่าย ได้ เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้

(๑) ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง

(๒) ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโพรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที

(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรืออื่น ๆ กรณีที่ขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสี่ร้อยละต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่

(๔) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

(๕) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่

(๖) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชน ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ ๒๐ สำหรับ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้

(๑) ค่าชุดกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละสามร้อยบาท

(๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน ตามที่ท่านอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์ กล่าวไปนั้นสามารถทำได้หมดเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพราะการจัดการกีฬาที่จัดภายในตำบลบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเบิกจ่ายตามระเบียบทั้งหมด ซึ่งปัญหาหลักๆอีกอย่างคือไม่มีคนประสานงานระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของ อบต. ในการจัดการกีฬาจึงทำให้มีปัญหาบ้าง แต่ถ้าอนาคตอยากจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาก็ขอให้มีการร่วมมือกับ อบต. ครับ

รองนายกฯชัยเดช

นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์

ตำบลปากกลางมีประชากรประมาณแปดพันกว่าคน ถามว่าทราบได้อย่างไรว่าจะไม่มีคนร่วมมือเมื่อก่อนเคยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่กว่านี้ แล้วทำไมตอนนี้ถึงทำไม่ได้ หากจุดไหนที่คิดว่าทำไม่ได้ทำไมไม่ปรึกษาไปยังหน่วยเหนือว่าจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ สอบถามทางผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมทั้งห้าท่านว่าในฐานะที่ทำงานอยู่กับชุมชนประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการแข่งขันกีฬานี้ครับ

ประธาน

เชิญท่านตำบลปากกลางครับ

- กำนันตำบลปากกลาง ทุกวันนี้มีประชาชนเข้ามาเล่นกีฬาตามสนามของโรงเรียน แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์หรืองบประมาณจาก อบต. เข้าไปสนับสนุน จึงขอแนะนำเรียนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับการจัดเรื่องกีฬาของ อบต. ด้วยครับ
- รองนายกฯชัยเดช ได้มีการสอบถามเยาวชนชนกลุ่มที่เล่นกีฬาไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อเสนอ อบต. เพื่อของบประมาณสนับสนุนแต่ยังไม่มีผู้ใดเข้ามาติดต่อเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการด้านการกีฬาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีเข้ามาก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆท่านครับ
- นายก อบต. จริงๆแล้วอยากจะให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาตามที่ท่าน ส.อบต.และผู้นำชุมชนกล่าวมา แต่เนื่องด้วยปัญหาหลายอย่างจึงจัดให้ตามที่กล่าวไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามทุกท่านสามารถเข้ามาปรึกษาและร่วมกันหาทางออกในการจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการครับ
- ผญบ.ม.๖ ผมขอเสนอข้อคิดว่าว่าการตั้งงบประมาณไว้ที่หนึ่งแสนบาทจริงๆแล้วถ้าจัดก็คงจะไม่เพียงพอ ที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านเองจะต้องไปขอรับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆจากชุมชน ซึ่งทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ โดยส่วนตัวเห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้ห้าหมื่นบาทก็เพียงพอแล้ว หากกลุ่มใดอยากจะจัดก็ให้เขาจัดไป ไม่ต้องมาเชิญให้หมู่บ้านไปร่วมเพราะหมู่บ้านเองก็ไม่มีงบประมาณ และชาวบ้านเองก็ไปทำงานหากินอย่างอื่นไม่ได้มีเวลามาร่วมกิจกรรมครับ
- รองนายกฯชัยเดช ขอเสนอว่าเพื่อให้การจัดงานกีฬาไม่มีปัญหาอีกจึงเสนอให้มีผู้แทนจากผู้บริหารคือรองฯสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว และตัวแทนจากผู้นำหมู่บ้านจำนวน ๑ คน , ส.อบต. จำนวน ๑ คน รวมเป็นสามคน เพื่อเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานเรื่องของการจัดงานกีฬาเพื่อไม่ให้มีปัญหาอีกครับ
- ประธาน ที่ประชุมก็ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว มีท่านใดจะเพิ่มเติมประเด็นใดอีกบ้างหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธาน ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ
- ประธาน เนื่องจากได้เวลารับประทานอาหารแล้ว ขอพักรับประทานอาหารและประชุมต่อในภาคบ่าย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ประชุมต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.

๕.๓ ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์จากมูลนิธิริรักษ์ป่านานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากกลาง ๑ และ ๒

ประธาน เชิญผู้บริหารครับ

นายก อบต. ตามบันทึกข้อตกลงขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิริรักษ์ป่านานฯ พรน.ศพด.๐๘๖-๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินงานด้านงานพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีความยากลำบากในการให้บริการประชาชน กอปรกับการจัดสรรงบประมาณของราชการค่อนข้างจำกัด ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งของด้านสุขาภิบาลที่จำเป็น เพื่อให้บริการเด็กเล็กอายุ ๒- ๕ ปี ซึ่งมีการสนับสนุนประกอบด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากกลาง๑

๑.เครื่องเล่นสนามพลาสติก ๓ รายการ

๒.อ่างล้างหน้าแปรงฟัน เด็ก ๒ จุด ๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

๓.พัดลมติดผนังขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว

- ๔.รถเข็นหนังสือนิทาน จำนวน ๓ คัน
 ๕.เครื่องนอนเด็กเล็ก ๑๓๐ ชุด
 ๖.ห้องน้ำครุขนาด ๒ x ๓ เมตร จำนวน ๒ ห้อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากกลาง ๒

- ๑.เครื่องเล่นพลาสติก ๓ รายการ
 ๒.ชุดเครื่องนอน จำนวน ๖๐ ชุด
 ๓.โต๊ะพลาสติกเขียนหนังสือ สำหรับเด็ก ๔๐ ตัว
 ๔.ห้องน้ำครุขนาด ๒ x ๓ เมตร จำนวน ๒ ห้อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากการรับมอบวัสดุและทรัพย์สินต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง จึงได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันนี้ครับ
 เชิญที่ประชุมครับ

ประธาน
 เลขานุการ

การรับมอบพัสดุในครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อนหากมีมติเห็นชอบรับพัสดุดังกล่าวแล้ว ก็จะทำบัญชีคุมเป็นพัสดุของ อบต. หากในอนาคตเกิดชำรุดเสียหายถึงจะสามารถใช้งบประมาณของ อบต. เข้าไปซ่อมแซมได้ ครับ

ประธาน
 ที่ประชุม

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ไม่มี

ประธาน
 ที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบรับมอบพัสดุจากมูลนิธิรักษ์ป่า่านครับ
 มีมติเอกฉันท์รับมอบพัสดุจากมูลนิธิรักษ์ป่า่าน

๕.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อกรวดลำน้ำพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลปากกลาง ปริมาณงาน ๖๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท

ประธาน
 นายก อบต.

เชิญผู้บริหารนำเสนอที่ประชุมครับ
 สำหรับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อกรวดลำน้ำพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลปากกลาง ปริมาณงาน ๖๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรเข้าไปทำการเกษตรได้รับความเสียหายหลายเส้น จึงมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น และขอแจ้งสถานะการเงินการคลังให้ที่ประชุมทราบดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง อำเภอป่าสัก จังหวัดน่าน
 สถานการณ์คลัง (รับจริง - จ่ายจริง)
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๙๐.๒๗
	ภาษีป้าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๘๐.๐๐
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๕.๐๐
	ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๑๔๐.๐๐
	ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๗๗๖.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าเช่าหรือบริการ	๑๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ดอกเบี้ย	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๖๖๒.๔๔
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	๐.๐๐	๐.๐๘
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๒๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๔.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๒๙๕.๙๕
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๒๓,๑๕๓.๗๙
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๓๕,๘๙๖.๓๒
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๙๒
	ภาษีสรรพสามิต	๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๒๔,๙๙๘.๑๕
	ค่าภาคหลวงแร่	๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๗๗๙.๓๔
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๓๑๑.๐๓
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๙๒๘.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๕,๙๗๘,๕๐๐.๐๐	๑๖,๗๒๙,๕๗๓.๐๐
	รวม	๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๙,๒๘๕.๘๙

รายจ่ายจริง

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	๑๑,๑๓๔,๕๗๖.๐๐	๖,๒๙๕,๔๙๕.๐๐
งบบุคลากร	๑๔,๗๘๐,๙๕๒.๐๐	๗,๘๓๖,๙๔๕.๐๐
งบดำเนินงาน	๑๒,๑๕๒,๗๗๒.๐๐	๔,๘๘๙,๔๘๗.๗๕
งบลงทุน	๔,๘๒๖,๒๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๕,๐๓๗.๕๓
รายจ่ายอื่น	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
รวม	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๕๒,๔๗๕.๒๘

เงินสะสมคงเหลือ ๑๘,๘๕๑,๕๔๐.๖๕ บาท

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้าย ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงได้สำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

(๑.)สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๗,๔๒๗,๙๓๖ บาท

(๒.)สำรองเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยไว้ร้อยละสิบของยอดเงินสะสมคงเหลือ เป็นเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๘๗๒,๕๖๔.๖๕ บาท

สำหรับรายละเอียดต่างๆมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปครับ

รองนายกฯ ชัยเดช

สืบเนื่องจากถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหลายเส้นชำรุดเสียหาย และชาวบ้านได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. เบื้องต้นผมได้นำช่าง อบต. ปากกลางเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้ว จะต้องได้รับการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยถนนที่เสียหายก็จะมีในส่วนของ ม.๔,๕,๖,๗ โดยช่างได้คำนวณปริมาณการใช้กรวดลำน้ำเพื่อใช้ในการถมถนนเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ครับ

เลขานุการ

สำหรับการใช้จ่ายเงินสะสมที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ

ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา

ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำจนถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ครับ

ประธาน	ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
นายบุญมาก ศิลป์ท้าว	สำหรับโครงการนี้ชาวบ้านน่าจะพอใจครับ เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาก ขอเรียนถามว่าสายหน้าบ้านผมนั้นจะดำเนินการไปสิ้นสุดจุดใดครับ
รองนายกฯชัยเดช	สำหรับถนนสายหน้าบ้านท่านบุญมาก ศิลป์ท้าว เบื้องต้นได้มีการสำรวจและของบประมาณจากกรมฯและเงินเหลือจ่ายเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน คสล. ระยะทางไปถึงสามแยกเส้นไปบ้านน้ำฮาวครับ
นายอนันต์สิทธิ์ ทวิกรมวงศ์	หากมีพื้นที่อื่นที่มีความเดือดร้อนเพิ่มเข้ามาอีกจะสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนด้วยได้หรือไม่ครับ
รองนายกฯชัยเดช	เบื้องต้นงบประมาณจะมีไว้สำหรับถนนสายต่างๆที่ผมได้แจ้งไปแล้วเท่านั้น หากมีเส้นอื่นนอกเหนือจากที่ผมได้แจ้งไป ก็ขอให้ท่านได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต.เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้าไปซ่อมแซมได้ครับ
ประธาน	มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธาน	ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อกรวดลำน้ำพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรตำบลปากกลาง ปริมาณงาน ๖๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้บริหารเสนอ
ที่ประชุม	มีมติเอกฉันท์อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

ประธาน	แจ้งที่ประชุมว่าหากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาเรื่องอื่นใดก็ขอเชิญแจ้งได้ครับ
นายบุญมาก ศิลป์ท้าว	ขอเรียนไปยังผู้บริหารว่า หากชาวบ้านได้มีการปลูกข้าวหรือพืชไร่ต่างๆแล้ว ขอให้ทาง อบต. ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของศัตรูพืชต่างๆที่เข้ามาทำลายพืชต่างๆของชาวบ้านให้ทันทั่วทั้งที่ครับ
นางจันทอง ไชยกันทะ	มีเรื่องที่จะติดตาม ๑.เรื่องการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะได้ดำเนินการซ่อมแซมหรือยัง และ ๒.ฝ่ายระบายน้ำที่ชำรุดได้แจ้งให้ซ่อมได้ดำเนินการถึงไหนแล้วคะ
ผอ.รพ.สต.ปากกลาง	ขอนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ ๑.สถานการณ์โควิดในพื้นที่ตำบลปากกลาง ซึ่งมีการติดเชื้อสะสมแล้วประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยคน และคาดว่าในไม่ช้านี้อาจจะมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยเหลือของ อบต.ด้วย ถ้าประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแล้วทาง อบต.คงจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ๒.เข้าสู่ฤดูฝนแล้วขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังในเรื่องของไข้เลือดออก ซึ่งตำบลปากกลางก็มีผู้ป่วยจำนวนมากหลายรายแล้ว และอาจจะมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงได้ จึงนำเรียนสู่ที่ประชุมเพื่อช่วยกันป้องกันและร่วมกันทำลายลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ด้วยครับ
นายอนันต์สิทธิ์ ทวิกรมวงศ์	มีเรื่องหารือฝ่ายบริหารดังนี้ ๑.มีการตั้งงบประมาณสำหรับทุนการศึกษาไว้หรือไม่ ๒.หารือการสร้างถนนไหล่ทางเพื่อให้เด็กนักเรียนใช้สำหรับเดินทางไปโรงเรียน

๓. ช่วงเข้าบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆจะมีการจราจรที่คับคั่ง เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะทำหนังสือถึง สภ.ปัว เพื่อรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในช่วงเช้า
๔. รางระบายน้ำสาธารณะ ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วขอให้ทาง อบต.ได้เข้าไปตรวจสอบรางระบาย น้ำด้วยว่ามีการอุดตันหรือมีน้ำท่วมขังหรือไม่เพื่อมิให้เกิดน้ำท่วมขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายครับ
- ประธาน
นายก อบต.
- เชิญทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามครับ
๑. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างๆ หากมีการระบาดขอให้แจ้ง อบต.โดยเร็ว เพราะไม่สามารถซื้อสารเคมีมาเก็บไว้ได้และไม่รู้ด้วยว่าศัตรูพืชที่ระบาดนั้นเป็นชนิดใดด้วย หากมี การระบาดจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบและหาสารเคมีในการ กำจัดที่ถูกต้อง
๒. เรื่องไฟส่องสว่างสาธารณะและรางระบายน้ำ จะเร่งติดตามช่างให้รีบเข้าไปดำเนินการ
๓. ขอฝากทุกๆท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก
๔. เรื่องทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้
๕. การก่อสร้างไหล่ทางเพื่อให้เด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนนั้น ขอปรึกษากับทางบริหารและช่าง ก่อนว่าจะมีการดำเนินการหรือไม่อย่างไร
๖. การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนอาจจะทำหนังสือขอตัวตำรวจประจำป้อมยามมาบริการในห้วง เวลาดังกล่าวได้
๗. รางระบายน้ำที่มีการอุดตันหากท่านใดพบเห็นก็ขอให้แจ้งมายัง อบต.เพื่อเข้าไปแก้ไขต่อไปครับ
- เลขานุการ
นายก อบต.
- การป้องกันโรคไข้เลือดออก ทาง อบต.ปากกลาง มีแผนในการพ่นหมอกควันปีละ ๓ ครั้ง คือเดือน มกราคม มิถุนายน สิงหาคม หรือหากมีการติดเชื้อในพื้นที่จะมีการพ่นหมอกควันบริเวณที่มีการ ติดเชื้อรัศมี ๑๐๐ เมตร ครับ
- นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกรมวงศ์
นายก อบต.
- เป็นได้หรือไม่หากจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนครับ หากมีระเบียบตั้งได้อาจจะตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๖ ครับ
- รองนายกฯชัยเดช
นางวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล
- อบต.ปากกลาง ได้จัดทำคิวอาร์โค้ดเพื่อบริการรับเรื่องต่างๆผ่านทางออนไลน์ ท่านสามารถสแกน คิวอาร์โค้ดและแจ้งเรื่องมายัง อบต.ปากกลาง ได้เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ครับ
- สอบถามว่าป้ายโฆษณาเก่าที่ชำรุดใครจะเป็นผู้เก็บและทำลาย และสองข้างทางถนนทางเข้า ตำบลปากกลางจะตัดไม้ทิ้งแล้วขยายถนนได้หรือไม่คะ
- ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
- มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มี
หากไม่มีท่านใดเพิ่มเติมอีก ก็ขอขอบคุณผู้บริหารและ ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม
- ปิดประชุม
เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกการประชุมสภา

(นายผจญ ทิปกะ)

เลขานุการสภา อบต.ปากกลาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางวิลาวัลย์ โชติชัยพิบูล)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรเดช แซ่ย่าง)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทอง ไชยกันทะ)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ประธานสภา อบต.ป่ากลาง
(นายอนันต์สิทธิ์ ทวีกลมวงศ์)